

ประจำวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2559

พาณิชย์ เตรียมเปิดประมูลข้าว 5.7 แสนตัน แจงเงื่อนไข 3 ก.พ.นี้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลปริมาณรวม 570,000 ตัน ซึ่งแบ่งเป็น การจำหน่ายเป็นการทั่วไป ปริมาณ 204,000 ตัน เป็นข้าว 8 ชนิดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและใกล้เคียงมาตรฐาน (หรือข้าวคุณภาพเกรดพี, เอ และบี) ประกอบด้วย ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าวเอวันเลิศ และปลายข้าว (เหนียว) เอวัน รวม 40 คลัง ใน 13 จังหวัด

การจำหน่ายเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ปริมาณ 360,000 ตัน เป็นข้าว 7 ชนิดที่คุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน (ข้าวคุณภาพเกรดซี) ประกอบด้วย ข้าวปทุมธานี ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด และปลายข้าว A1 เลิศ รวมจำนวน 119 คลัง ใน 28 จังหวัด

"ที่เปิดประมูลข้าวขณะนี้ เพราะเห็นว่า สถานการณ์ข้าวในช่วงนี้เอื้ออำนวย และอยู่ในวิสัยที่จะเร่งระบายข้าวในสต็อกของรัฐได้ โดยข้าวฤดูใหม่ส่วนใหญ่ได้ออกจากมือของเกษตรกรแล้ว จึงมั่นใจได้ว่า จะไม่กระทบต่อราคาข้าวของเกษตรกร และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวของภาครัฐ"

ทั้งนี้ กรมฯ จะเชิญผู้สนใจเข้ามารับฟังการชี้แจงเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) ดังกล่าวนี้น ในวันที่ 3 ก.พ.นี้ เวลา 14.00 น. ที่กรมฯ ซึ่งจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลัง ระหว่างวันที่ 2-10 ก.พ.นี้ โดยการประมูลข้าวทั่วไป จะเปิดให้ยื่นซองคุณสมบัติวันที่ 11 ก.พ.59 เวลา 09.00-12.00 น. และยื่นซองเสนอราคาวันที่ 16 ก.พ.59 ในช่วงเช้า

ส่วนการประมูลข้าวสู่อุตสาหกรรม เปิดให้ยื่นซองคุณสมบัติวันที่ 11 ก.พ.59 เวลา 13.00-16.00 น. และยื่นซองเสนอราคาวันที่ 17 ก.พ.59 ในช่วงเช้าสำหรับการประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/58 เมื่อเดือน ธ.ค. 58 องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้ทำสัญญากับบริษัท ว.ธนทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลข้าวเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์แล้ว เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา บริษัท สิ้นไชยศรี จำกัด ผู้ชนะการประมูลอีก 1 ราย เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าชีวมวลนั้น ไม่ได้มาทำสัญญาตามกำหนด ซึ่งกรมฯ จะดำเนินการตามเงื่อนไขของประกาศประมูลที่ นบข.ให้ความเห็นชอบ โดยจะยึดเงินค้ำประกัน 5% ของมูลค่าข้าวที่เสนอซื้อต่อไป

[ที่มา ไทยรัฐออนไลน์](#)

พาณิชย์ กำหนดแผนการผลิตข้าวฤดูกาล 59/60 ใช้การตลาดเป็นตัวนำ

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะทำงานวางแผนการผลิตข้าวครบวงจรได้มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ครั้งที่ 4 เพื่อรองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิต 2559/60 โดยกำหนดเป็นแผนระยะสั้น (6 เดือน) ระยะกลาง (12 เดือน) และระยะยาว (18 เดือน) และเป็นการพิจารณาในลักษณะการตลาดเป็นตัวนำ (Demand Driven) สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความต้องการข้าวแยกสายชนิด ปี 2559/60 คาดว่าจะมีประมาณ 27.17 ล้านตันข้าวเปลือก โดยกำหนดอัตราเพื่อเหลือเผื่อขาดร้อยละ 8 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการกำหนดพื้นที่ปลูกข้าว และบริหารจัดการพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ลงไปถึงระดับตำบล โดยจะต้องมีการหารือในรายละเอียดต่อไป

2. ปัจจัยการผลิต ได้กำหนดมาตรการลดต้นทุนการผลิต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำนาแปลงใหญ่ เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์เทคโนโลยีการเพาะปลูกจนถึงการจำหน่าย และกระทรวงพาณิชย์ จะดูแลในเรื่องต้นทุนค่าปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชพร้อมกับมีมาตรการจูงใจให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี ปรับปรุงสภาพที่นาในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนา รวมทั้ง บริหารจัดการรถเกี่ยวขนาดที่เหมาะสม ทั้งด้านปริมาณและราคา

3. ด้านการตลาดในประเทศ พิจารณาข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือของเกษตรกร โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปดำเนินการให้มีข้อสรุปเพื่อนำเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรให้ นบข.พิจารณาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

รวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการในปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โครงการประกันภัยข้าวนาปี โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก โครงการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ โครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวหอมมะลิระหว่างผู้ส่งออกและโรงสี

รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ เช่น การส่งเสริมประสิทธิภาพและมาตรฐานโรงสี การจัดหาสินเชื่อเพื่อให้โรงสีจัดหาหรือปรับปรุงอุปกรณ์ ไซโล การเชื่อมโยงการจำหน่ายข้าวคุณภาพเฉพาะ การกำกับดูแลและให้เป็นธรรมกับเกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิต โดยการตรวจสอบเครื่องชั่ง เครื่องวัดความชื้น การปิดป้ายแสดงราคา รวมทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารสร้าง การรับรู้ ได้มีการจัดทำข้อมูลการผลิตและการค้าข้าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้าง ความเป็นธรรมให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งการรณรงค์บริโภคข้าว

4. ด้านการตลาดต่างประเทศ มีการกำหนดแผนการขยายตลาดต่างประเทศ ในรูปแบบ G to G ในภูมิภาคต่างๆ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ และการรับรู้และขยายตลาดข้าวคุณภาพเฉพาะการปรับปรุงมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศประชาสัมพันธ์คุณค่าของข้าวแต่ละชนิด ตลอดจนส่งเสริมการบริโภคข้าวไทยในตลาดต่างประเทศ

นอกจากนี้ มีการระดมความคิดเห็นในภาคส่วนต่างๆ นอกเหนือจากกลุ่มผู้ส่งออก โรงสี ชาวนา มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากชาวนารุ่นใหม่ ซึ่งทำให้ได้ข้อคิดเห็นใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาวะของเกษตรกรเพิ่มขึ้น

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รัฐกำหนดแผนการผลิตข้าวฤดูกาล'59/60 จัดนาแปลงใหญ่ให้ชาวนาทำร่วมกัน

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ภายหลังจากการประชุมคณะทำงานวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ครั้งที่ 4 รองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตปี 2559/60 ว่า ที่ประชุมมีมติในการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อรองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิต 2559/60 ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิต 27.17 ล้านตัน

ข้าวเปลือก โดยกำหนดอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 8% ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการกำหนดพื้นที่ปลูกข้าว และบริหารจัดการพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ลงไปถึงระดับตำบล โดยจะต้องมีการหารือในรายละเอียดต่อไป

"การประชุมครั้งก่อนกำหนดผลผลิตข้าวไว้ที่ 25.01 ล้านตัน ครั้งนี้เพิ่มขึ้น 2 ล้านตัน หรือ 8% ซึ่งเป็นอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด กรณีที่มีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก โดยปริมาณผลผลิต 27.17 ล้านตัน กระทรวงเกษตรฯอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการเพาะปลูก เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำ รวมถึงกำหนดพันธุ์ข้าว และการรวมนาข้าวเป็นแปลงใหญ่ให้ชาวนาได้ทำร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึงจะทำความเข้าใจกับชาวนาในกรณีที่ไม่ได้ปลูกข้าว และหันไปปลูกพืชอื่น หรือทำอาชีพอื่นเสริม"น.ส.ชุติมา กล่าว

สำหรับการกำหนดมาตรการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรฯ จะจัดทำนาแปลงใหญ่ เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนา ตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการเพาะปลูก จนถึงการจำหน่าย ส่วนกระทรวงพาณิชย์ จะดูแลเรื่องต้นทุนค่าปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช พร้อมมาตรการจูงใจให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี ปรับปรุงสภาพที่นาในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนา บริหารจัดการรถเกี่ยวนาที่เหมาะสม ทั้งปริมาณและราคา

ส่วนด้านการตลาดในประเทศ กระทรวงเกษตรฯ จะ ดำเนินการให้มีข้อสรุปถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร แล้วเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย และบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจะปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการในปีที่ผ่านมา ให้เกษตรกรได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

ในด้านการตลาดต่างประเทศ มีแผนขยายตลาดขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ และขยายตลาดข้าวคุณภาพเฉพาะ เช่น ข้าวสี ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ปรับปรุงมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย และส่งเสริมการบริโภคข้าวไทยในตลาดต่างประเทศ

นายสุเทพ คงมาก นายกษมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า สมาคมฯได้เสนอให้ภาครัฐจัดสรรวงเงินสินเชื่อให้ชาวนาในการเพาะปลูกข้าวปี 2559/60 แบบปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ย 0% ในวงเงิน40,000 ล้านบาท แยกจากระบบสินเชื่อเดิมที่ชาวนามีอยู่กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือให้กู้ได้ แม้จะมีหนี้เก่าผูกพันอยู่แล้ว เพื่อช่วยพยุงค่าครองชีพของชาวนา ในระหว่างเดือนมีนาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้กู้ได้รายละไม่เกิน 100,000 บาท ผ่านระบบการทำนาแปลงใหญ่

โดยชาวนาที่จะใช้สินเชื่อใหม่นี้ ต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิก นาแปลงใหญ่เท่านั้น คาดว่าจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนาและกลุ่มนาแปลงใหญ่ได้ 570,000 ครัวเรือน คิดเป็น 40,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 70,000 บาท ต่อครัวเรือน ส่วนต้นทุนการผลิตของชาวนานั้น ขณะนี้แม้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงไปมากแล้ว แต่ต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนาลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะต้นทุน ส่วนใหญ่อยู่ที่พันธุ์ข้าว ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สต็อกข้าวโลก ต่ำสุดรอบ 8 ปี โอกาสไทยส่งออก 9 ล้านตัน

นับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ หลังจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นำข้อมูลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ที่คาดการณ์ว่า ปี 2559 ทั่วโลกจะมีปริมาณการค้าข้าวรวม 42.10 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.3% จากปีก่อนที่มีปริมาณ 41.91 ล้านตัน เป็นผลมาจากการบริโภคข้าวมีปริมาณ 484.21 ล้านตันเพิ่ม 0.5% จากปี 2558 ที่มีปริมาณ 481.85 ล้านตัน แต่ด้านซัพพลายกลับพบว่า ปริมาณผลผลิตข้าวโลก ปี 2559 เท่ากับ 469.32 ล้านตัน ลดลง 1.9% จากปีก่อนที่มีผลผลิต 478.19 ล้านตัน ถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีนับจากปี 2556 ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะภัย

แล้ว จึงมีการดึงสต็อกข้าวโลกมาใช้และส่งผลให้ปริมาณสต็อกข้าวโลกลดลง 14.8% จาก 103.85 ล้านตัน เหลือ 89.70 ล้านตัน ถือเป็นระดับที่ต่ำกว่า 100 ล้านตันครั้งแรกในรอบ 8 ปีนับจากปี 2551

เมื่อ ปีที่ผ่านมาอินเดียขึ้นแท่นเป็นผู้ส่งออกข้าวเบอร์ 1 ส่งออกสูงถึง 10.2 ล้านตัน ขณะที่ส่งออกได้เพียง 9.79 ล้านตัน การส่งออกข้าวอินเดียเพิ่มขึ้นสวนทางกับผลผลิตข้าวอินเดียที่ลดลง 4.6% หรือจากเคยผลิตได้ 104.8 ล้านตันเหลือเพียง 100 ล้านตัน นั่นเป็นเพราะอินเดียทดสอบส่งออกข้าวหนึ่งออกมาอย่างมาก

ดังนั้น ปีนี้อินเดียจึงเหลือสต็อกเพียง 11.19 ล้านตัน ลดลง 36.8% จากปีก่อนที่มี 17.69 ล้านตัน ถือเป็นปีที่อินเดียมีสต็อกต่ำสุดในรอบ 6 ปี และหากผลผลิตในช่วงฤดูการเพาะปลูกสำคัญช่วงกลางปี 2559 ต้องเผชิญภาวะภัยแล้งอีก มีความเป็นไปได้สูงที่อินเดียอาจต้องทบทวนนโยบายการระบายข้าว หากเป็นเช่นนั้นจะส่งผลดีกับไทยอย่างแน่นอน เพราะในปี 2558 ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวแอฟริกา ซึ่งเป็นตลาดอันดับ 1 ไปถึง 10% ซึ่งเกิดจากการแข่งขันที่รุนแรงกับข้าวหนึ่งอินเดียที่ขายในระดับราคา 350 เหรียญสหรัฐต่อตันไล่เลี่ยกับไทย

USDA จึงประเมินว่าปีนี้ไทยจะกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ปริมาณ 10.30 ล้านตัน และอินเดียจะกลายเป็นเบอร์ 2 ส่งออก 8.50 ล้านตัน ขณะที่เบอร์ 3 ยังคงเป็นเวียดนามที่คาดว่าจะส่งออกได้ 7.30 ล้านตัน จากปีก่อนที่ส่งออก 6.46 ล้านตัน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมคาดการณ์ส่งออกข้าวในปี 2559 มีปริมาณ 9 ล้านตัน มูลค่า 4,300 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยข้าวทุกชนิดส่งออกลดลง เช่น ข้าวขาว ปริมาณ 4.9 ล้านตันลดลง จากปีก่อนที่ส่งออกได้ 5.26 ล้านตัน ข้าวหอมมะลิ ได้ 1.8 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่ส่งออกได้ 1.99 ล้านตัน ข้าวหนึ่ง ได้ 2.2 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่ส่งออกได้ 2.32 ล้านตัน ข้าวเหนียว ปริมาณ 1 แสนตัน ลดลงจากปีก่อนที่ได้ 1.2 แสนตัน ข้าวปทุมธานี ได้ 1 แสนตันลดลงจากปีก่อนที่ส่งได้ 1.1 แสนตัน

ทั้งนี้ ยังประเมินว่า "ภาวะภัยแล้ง"จะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ผลผลิตข้าวนาปรังทั้งในเดือนเมษายน และกันยายน ลดลง 4-5 ล้านตัน อาจกระทบต่อการส่งออกข้าว แต่อีกด้านถือเป็นโอกาสที่รัฐบาลจะระบายข้าวในสต็อกที่มี 13.5 ล้านตันได้มากขึ้น

ปัจจัยบวกมาจากการที่รัฐบาลผลักดันการขายข้าวแบบ รัฐบาลต่อรัฐบาล (GtoG) อย่างต่อเนื่องจากปี 2558 ที่ขายได้ 1.3-1.4 ล้านตัน และคาดการณ์ว่าในปี 2559 จะมีออร์เดอร์ GtoG ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านตัน ทั้งฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน และอิหร่าน

สำหรับราคาข้าวปัจจุบัน ที่ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 365 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวหอมมะลิ 700-720 เหรียญสหรัฐต่อตัน ต่ำสุดในรอบ 10 ปี แต่ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ราคาข้าวไทยใกล้เคียงกับคู่แข่ง 5-10 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าลงอีกจะทำให้ราคาข้าวลดลงอีก

อย่างไรก็ตาม การส่งออกในปี นี้ ยังต้องเหนื่อยหนัก หากตลาดส่งออกสำคัญ คือ แอฟริกา โดยเฉพาะไนจีเรีย ยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว น้ำมันขาลง ทำให้กำลังซื้อหดตัว ผู้ส่งออกหลายราย "สายหน้า" เพราะการให้เครดิตกับลูกค้าที่เสี่ยงสูงอาจทำให้เกิดหนี้สูญ ทุกสายจึงยังต้องระวังตัว ส่วนการทำบาร์เตอร์เทรดข้าวแลกน้ำมันในทางปฏิบัติยังทำได้ยาก แต่หากในช่วงครึ่งปีหลังอินเดีย เปลี่ยนนโยบายไทยมีโอกาสที่จะดึงตลาดส่งออกคืนได้บ้าง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

แหล่งผลิตข้าวถุงช่วยสวนยาง แบ่งโควตารายละ 4 แสน/เป้าส่งออกปีนี้ 9 ล้านตัน

นายสมเกียรติ มรรคยาศร นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าทางสมาคมได้สอบถามไปยังสมาชิกของสมาคมซึ่งก็มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100 ราย แต่มีที่ยื่นความจำนงเข้ามาประมาณ 10 ราย อาทิ บริษัท เจียเม้งฯ ผู้ผลิตข้าวถุงตราหงษ์ทอง บริษัท ปทุมไรซ์ มิล แอนด์ แกรนารีฯ ผู้ผลิตข้าวมาบุญครอง บริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด ผู้ผลิตข้าวตราฉัตร โรงสีไฟสามัคคี บริษัท ชัยทิพย์ฯ ผู้ผลิตข้าว พนมรุ้ง เป็นต้น ทั้งนี้สมาคมจะแบ่งโควตาการผลิตรายละเท่าๆ กันประมาณรายละ 4 แสนถุง ในจำนวนข้าวที่ต้องแจกเกษตรกร 4 ล้านถุง ซึ่งผลตอบแทนที่เอกชนได้จะเป็นข้าวในสต็อกรัฐบาล

“ตอนนี้ก็เจรจาข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว ก็เหลือแค่เรื่องที่จะนำมาบรรจุข้าวสารจากบริษัทที่ผลิตถุงเท่านั้น ซึ่งหากได้ถุงบรรจุข้าวสารมาทางเราก็นำมาบรรจุได้ทันที น่าจะใช้เวลาในการกระจายข้าวไปยังจุดต่างๆ ได้หมดภายใน 7 วัน ก็คาดว่ากลางเดือนกุมภาพันธ์น่าจะกระจายได้หมด”

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวสรุปภาพรวมปี 2558 ไทยส่งออกข้าวได้ 9.79 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 ที่ส่งออกได้ 10.97 ล้านตัน โดยมีมูลค่าการส่งออก 4.613 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 15.2% และในรูปเงินบาทที่ 1.55 แสนล้านบาท ลดลง 10% เป็นอันดับ 2 รองจากอินเดียที่ส่งออกได้ 10.23 ล้านตัน ส่วนในปี 2559 คาดการณ์ส่งออกไว้ที่ 9 ล้านตัน มูลค่า 4.300 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 1.44 แสนล้านบาท

ขณะที่นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมได้มีการปรับลดเป้าการส่งออกข้าวแต่ละชนิดในปีนี้ลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก ผู้นำเข้าข้าวบางประเทศลดการนำเข้าข้าวจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยข้าวหอมมะลิ คาดว่าจะส่งออกได้ 1.8 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่ 2 ล้านตัน ข้าวหนึ่ง คาดจะส่งออกได้ 2.2 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่ส่งออกปริมาณ 2.3 ล้านตัน และข้าวขาว ปริมาณ 4.9 ล้านตัน ลดลงจากปี 2558 ที่ส่งออกได้ 5.2 ล้านตัน สาเหตุเพราะการแข่งขันจะสูงขึ้นโดยเฉพาะจากเวียดนามที่พบว่าผลผลิตฤดูกาลหลักมีปริมาณสูงถึง 3.5 ล้านตัน ขณะที่ไทยมีปริมาณผลผลิตลดลงจากปัญหาภัยแล้ง

“สำหรับสถานการณ์ราคา คาดว่าข้าวขาวจะเฉลี่ยอยู่ที่ ต้นละ 365 ดอลลาร์สหรัฐฯ ข้าวหอมมะลิ ต้นละ 720 ดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวหนึ่งต้นละ 350 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนข้าวเปลือกจะเฉลี่ยที่ต้นละ 8 พันบาท ซึ่งเป็นราคาที่ได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว หลังจากลดลงต่ำสุดในรอบ 10 ปี และคาดว่าในไตรมาส 1 ปีนี้ ราคาจะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจาก ภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตของไทยลดลง โดยจะมีความชัดเจนหลังเดือนเมษายนถึงกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวนาปรังจะออกสู่ตลาด คาดว่าปริมาณข้าวจะหายไปประมาณ 4-5 ล้านตัน (ข้าวสาร)

อย่างไรก็ตาม ราคาจะไม่ปรับตัวสูงขึ้นมาก เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังซบเซาทำให้ความต้องการไม่กระตือรือร้นเท่าที่ควร ขณะเดียวกันไทยยังมีข้าวในสต็อกรัฐบาลอีก 13.5 ล้านตันข้าวสาร ดังนั้นรัฐบาลไทยสามารถใช้โอกาสนี้ในการระบายข้าวออกสู่ตลาดปริมาณใกล้เคียงที่ 4-5 ล้านตันได้และหากเป็นไปตามแผนคาดว่าภายใน 2 ปี จะทำให้ข้าวในสต็อกลดลงและสภาพตลาดจะกลับสู่ภาวะปกติได้

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

~~~~~

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-28 ม.ค. 2559 มีจำนวน 314,706 ตัน มูลค่า 127.206 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 85.8% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 64.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 169,358 ตัน มูลค่า 77.322 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน ประมาณ 6.568 ล้านตัน มูลค่า 2,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 4.0% แต่มูลค่าลดลง 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 6.316 ล้านตัน มูลค่า 2,789 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

นายอินห์ เท่ นั่งประธานสมาคมอาหารแห่งเวียดนามกล่าวว่า คาดว่าจะมีการส่งออกสินค้าข้าวในไตรมาสแรกได้ถึง 1.2 ล้านตัน โดยสูงขึ้นไปกว่าในปีที่แล้วถึง 300,000 ตัน เขากล่าวว่า ประเทศเวียดนามได้มีการเซ็นสัญญาซื้อข้าวสองฉบับกับฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่จะช่วยซื้อข้าวในล็อตใหญ่ที่อยู่ในโกดังของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามคาดว่าปีนี้จะมีความยากลำบากมากขึ้น เนื่องจากจะเผชิญกับการแข่งขันที่สูงจากไทยและอินเดีย นอกจากนี้ ประเทศจีนยังมีการลดการนำเข้าข้าวจากประเทศเวียดนาม ในขณะที่เพิ่มการนำเข้าข้าวจากประเทศเมียนมาร์ ประเทศกัมพูชา และประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

ทางด้านหนังสือพิมพ์เวียดนามอีโคโนมิก ไทมส์รายงานว่า ในปี 2015 เวียดนามส่งออกข้าวได้ 6.568 ล้านตัน มูลค่า FOB 2.680 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 407.97 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ปริมาณเพิ่มขึ้น 4% แต่มูลค่าลดลง 3.94% ราคาเฉลี่ยลดลง 33.7 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2014

นายฮวิง มิง เหวกกล่าว การส่งออกข้าวในไตรมาสที่ 1 ของปี 2015 ลดลงอย่างมากเนื่องจากขาดการทำสัญญาในช่วงปีก่อนและความต้องการที่ลดลง การส่งออกข้าวในไตรมาสที่ 2 มีการฟื้นตัวและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากมีความต้องการเพิ่มขึ้น ส่วนการส่งออกในไตรมาสที่ 3 ลดลงอีกครั้งและการส่งออกข้าวใน 9 เดือนแรก ลดลง 9.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2014 อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวในไตรมาสที่ 4 พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์อันเนื่องมาจากการลงนามสัญญากับฟิลิปปินส์และ อินโดนีเซีย

ขณะที่ราคาข้าวที่ส่งออกในตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ต้นปี 2015 ราคาข้าวขาว 5% ประมาณ 390 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และลดลงมาอยู่ที่ 330 เหรียญสหรัฐฯต่อตันในเดือนกันยายน และมาอยู่ที่ 350 -355 เหรียญสหรัฐฯต่อตันในไตรมาสที่ 4 ซึ่งราคาเฉลี่ยลดลงถึง 33.7 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ดังนั้นถึงแม้ว่าปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นแต่มูลค่ากลับลดลง นอกจากนั้น ปริมาณข้าวที่ส่งออกผ่านชายแดนจีนก็ยังเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำแต่ได้มีส่วนร่วมกับรักษาความเสถียรภาพราคาข้าว ในครั้งที่ตลาดหลักพบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ ในปี 2015 ถูกมองว่าเป็นปีที่มีอุปสรรคอย่างมาก แต่ราคาข้าวในประเทศยังมีความมั่นคง เอื้ออำนวยต่อการผลิตและเกษตรกร ไม่มีการแปรปรวนเหมือนราคาในตลาดส่งออก

ในปี 2016 นี้ สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) คาดว่า ปริมาณข้าวที่ส่งออกจะไม่มีเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับในปี 2015 โดยมีการวางแผนการส่งออกข้าวในปี 2016 อยู่ที่ประมาณ 6.5 ล้านตัน ซึ่งยังไม่รวมการซื้อข้าวผ่านชายแดนประเทศจีน โดยเป้าหมายก็ยังเป็นการส่งออกปริมาณข้าวในคลังให้หมด จากจำนวนสัญญาที่ได้ลงนามในปี 2015 และในช่วงต้นปี 2016 โดยที่แผนการส่งออกข้าวในไตรมาสที่ 1 ปี2016 อยู่ที่ 1.2 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่า 300,000 ตันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับการวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์การส่งออกข้าวในปี 2016 นั้น นายอินห์ เท่ นั่ง นายกสมาคมอาหารเวียดนามได้กล่าวถึงอุปสรรค 2 ประการที่ผู้ประกอบการเวียดนามกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน ประการแรก

ปริมาณข้าวคงคลังมีน้อยลง และปริมาณการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูใหม่ยังไม่มาก ถ้าหากผู้ประกอบการต้องการซื้อ ราคาข้าวในประเทศจะสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างแน่นอน ราคาข้าวเวียดนามกำลังสูงกว่าข้าวของไทยประมาณ 10 เหรียญสหรัฐต่อตัน สิ่งนี้กำลังเป็นหนึ่งในปัญหา แต่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เมื่อมีการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูนาปี ประการที่สอง คือยังมีข้าวมากกว่า 1 ล้านตัน ที่เป็นข้าวที่ลงนามสัญญาส่วนกลางและสัญญาเชิงพาณิชย์จะต้องส่งมอบ

นายฉิ่ง ระบุว่า อาจประเมินได้ว่าในต้นปี 2016 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 1 การบริโภคข้าวของเกษตรกรค่อนข้างดี โดยทั่วไปแล้ว ดูจากการคาดการณ์การบริโภคและการตลาดของบรรดาคู่แข่ง บรรดาประเทศที่จำเป็นจะต้องนำเข้าข้าวเพราะพบกับปรากฏการณ์เอลนีโน และปริมาณข้าวคงคลังของโลกที่ลดลง เชื่อว่าการผลิตและการบริโภคข้าวของเวียดนาม โดยรวมในปี 2016 จะค่อยๆ ดีขึ้น

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## กัมพูชา

ในการกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการว่าด้วยเรื่องข้าว Cambodia Rice Forum ครั้งที่ 5 ในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เชิญชวนให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มการลงทุนสร้างโซลาร์ที่ทันสมัยและเครื่องอบแห้งข้าว เนื่องจากปัจจุบันกัมพูชายังประสบปัญหาขาดแคลนสถานที่เก็บข้าวที่ได้มาตรฐานทันสมัยและเครื่องอบแห้งไล่ความชื้นประเด็นดังกล่าวนับเป็นปัญหาท้าทายที่สำคัญสำหรับรัฐบาลกัมพูชาในการรับซื้อข้าวเปลือกจำนวนมหาศาลจากเกษตรกร

“ขณะนี้รัฐบาลกัมพูชากำลังเจรจากับจีนในการขอเงินกู้มาสนับสนุนการลงทุนสร้างโซลาร์และติดตั้งเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกทั่วประเทศ” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวต่อที่ประชุมซึ่งมีผู้เข้าร่วมราว 700 คนจากหลายภาคส่วน อาทิ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตัวแทนจากโรงสีข้าว ตัวแทนผู้ส่งออกข้าว ตัวแทนจากกลุ่มชาวนา และตัวแทนจากบริษัทผู้ให้บริการด้านการขนส่ง

ทั้งนี้ ผู้นำรัฐบาลกัมพูชาระบุว่า จีนเป็นผู้นำเข้าข้าวสารรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชา และเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวในประเทศกัมพูชาอีกด้วย และในการประชุมครั้งนี้จีนก็ให้ความมั่นใจว่าจะยังคงให้การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวเพื่อการส่งออกของกัมพูชาต่อไป โดยขณะเดียวกันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รัฐบาลกัมพูชาจะลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบชลประทาน พัฒนาพันธุ์ข้าว และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งให้ดีขึ้นเพื่อส่งเสริมการยกระดับและเพิ่มสมรรถนะของอุตสาหกรรมข้าวเพื่อการส่งออก

ในปี 2558 กัมพูชาส่งออกข้าวสารปริมาณทั้งสิ้น 538,396 ตันไปยังประเทศผู้นำเข้าจำนวนมากกว่า 50 ประเทศ เป็นการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ข้อมูลจากรัฐบาลกัมพูชา) ส่วนปริมาณการผลิตในปีที่ผ่านมา กัมพูชาสามารถผลิตข้าวข้าวเปลือกได้กว่า 9.2 ล้านตัน จึงคาดว่าจะมีปริมาณเพียงพอสำหรับการส่งออกกว่า 3 ล้านตันในปี 2559 นี้

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตร (The Philippines Department of Agriculture; DA) ตั้งเป้าผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2016 นี้ไว้ที่ประมาณ 19 ล้านตัน ซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศและไม่ได้ตามเป้าหมายที่จะพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศ ซึ่งจะต้องมีผลผลิตข้าวอย่างน้อยปีละ 20 ล้านตัน โดยที่รัฐบาลจะต้องให้การอุดหนุนด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว

ทั้งนี้ในปี 2015 ที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์มีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 18.149 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 19.5 ล้านตัน เนื่องจากฟิลิปปินส์เผชิญกับภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญรวมถึงภัยธรรมชาติอื่นๆด้วย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาองค์การอาหารแห่งชาติ (the National Food Authority; NFA) ระบุว่าอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องนำเข้าข้าวเพิ่มเติมสำหรับใช้ในช่วงเดือนที่อุปทานข้าวในประเทศอยู่ในระดับต่ำ (the lean season) ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. เพราะคาดว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะไม่เลวร้ายกว่าที่คาด และสต็อกข้าวในปัจจุบันก็เพียงพอต่อความต้องการบริโภคแล้ว ซึ่งคณะกรรมการด้านความมั่นคงทางอาหารระบุว่าอุปทานข้าวในขณะนี้เพียงพอไปจนถึงเดือน มิ.ย. ศกนี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

แหล่งข่าววงการค้าคาดว่าในเร็วๆนี้อินเดียและอินโดนีเซียจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อตกลงการส่งออกจำนวน 1 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 443 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคาดว่าอินเดียจะส่งข้าวจากสต็อกรัฐบาลให้แก่อินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นการส่งออกข้าวจากสต็อกของรัฐครั้งแรกนับจากปี 2003/04 ซึ่งมีการส่งออกข้าวจากสต็อกกลาง (the central pool) ประมาณ 2.775 ล้านตัน หลังจากนั้นในปี 2005/06 จึงได้ระงับการส่งออกข้าวจากสต็อกของรัฐ

ทั้งนี้ วงการการค้าคาดว่ารัฐบาลอินเดียได้ขายข้าวให้อินโดนีเซียในราคาทุน (economic cost or procurement costs and freight) ซึ่งราคาต้นทุนของโครงการจัดหาข้าวในปีการผลิต 2015/16 สำหรับข้าวเกรดธรรมดาจะอยู่ที่ประมาณ 32,580 รูปีต่อก. หรือประมาณ 481 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ส่วนข้าวคุณภาพสูงราคาต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ 33,300 รูปีต่อก. หรือประมาณ 492 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ทั้งนี้หน่วยงาน BULOG ของอินโดนีเซีย (Indonesia's state logistics agency) และ MMTC ของอินเดีย (India's public sector trading company Metals and Minerals Trading Corporation of India) จะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสำหรับสัญญาซื้อขายครั้งนี้

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตรอง (rabi rice) ในปีการผลิต 2015/16 (พ.ย.-พ.ค.) มีพื้นที่เพาะปลูก ณ วันที่ 28 ม.ค. แล้วประมาณ 14.0 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนปริมาณน้ำฝนและพื้นดินขาดความชุ่มชื้นในบางพื้นที่จึงทำให้การเพาะปลูกล่าช้า อย่างไรก็ตามพื้นที่เพาะปลูกในปัจจุบันยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.62 ล้านไร่ ทั้งนี้ในปีการผลิต 2014/15 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนี้ประมาณ 25 ล้านไร่ ลดลง 9% เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2013/14

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า การจัดหาข้าวตามโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิตหลัก (the kharif marketing season; KMS) ปีการตลาด 2015/16 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559 นั้น ขณะนี้รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 24.47 ล้านตัน



เพิ่มขึ้นถึง 24.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 19.66 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงนี้ราคาข้าวเกรดธรรมดาอยู่ในภาวะที่ปรับลดลงทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นเกษตรกรในแคว้น Punjab และ Haryana จึงมักจะขายข้าวให้แก่หน่วยงานรัฐบาลมากกว่าที่จะขายให้แก่พ่อค้าข้าวเอกชน โดยในขณะนี้ทั้งสองแคว้นโครงการจัดหาข้าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ขณะที่ในแคว้น Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh และ Telangana กำลังดำเนินการอยู่

ในปี 2015-2016 (1 ต.ค. - 30 ก.ย.) นี้รัฐบาลได้ปรับเพิ่มราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับข้าวเปลือก ขึ้นอีก 3.7% สำหรับข้าวคุณภาพทั่วไป (common grades of rice) จาก 1,360 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม เป็น 1,410 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 208 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ส่วนข้าวเปลือกคุณภาพดีเกรด A ได้ปรับราคารับซื้อขั้นต่ำจาก 1,400 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม เป็น 1,450 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 214 เหรียญสหรัฐต่อตัน) โดยรัฐบาลมั่นใจว่าในปี 2015-2016 จะจัดหาข้าวได้เกินกว่า 30 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### สหภาพยุโรป

ข้อมูลจากสหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 ก.ย.-31 ส.ค.) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-19 ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 441,465 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 28% เมื่อเทียบกับจำนวน 345,163 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 32,114 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 29,619 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 409,351 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับจำนวน 315,544 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-19 ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 105,407 ตัน ตามด้วยฝรั่งเศสจำนวน 78,689 ตัน เนเธอร์แลนด์ 49,535 ตัน โปแลนด์ 31,047 ตัน อิตาลี 30,404 ตัน เยอรมนี 33,480 ตัน และประเทศอื่นๆในกลุ่ม 112,903 ตัน

ในปีการผลิต 2014/15 (ก.ย.-ส.ค.) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### อาร์เจนตินา

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2015 (ม.ค.-ต.ค.) มีการส่งออกข้าวประมาณ 267,466 ตัน ลดลง 42% เมื่อเทียบกับจำนวน 458,950 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014 ที่ผ่านมา โดยในเดือน ต.ค. 2015 มีการส่งออกจำนวน 51,959 ตัน เพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบกับจำนวน 32,236 ตัน ในเดือน ก.ย. 2015 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 4.5 เท่า เมื่อเทียบกับจำนวน 11,607 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014 ที่ผ่านมา

โดยในเดือน ต.ค. 2015 มีการส่งออกไปยังประเทศอิรักจำนวน 42,200 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 81% ของการส่งออกในเดือน ต.ค.) ชิลี 5,175 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 10%) บราซิล 1,160 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 2%) คอสตาริกา 1,900 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 4%) เป็นต้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)